



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ฉบับที่ ๒๖๘/๒๕๖๕

เรื่อง การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ และตามกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้สอดคล้องกับแผนด้านววน. ในการจัดทำคำขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนงานของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พิจารณากลับกรองคำขอของงบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ในการขอรับจัดสรรงบประมาณในระบบวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย สกสว.ขอให้มหาวิทยาลัยฯ กลับกรองและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการอย่างเข้มข้นภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ สกสว.แจ้งโดยคำนึงถึงความสามารถในการส่งมอบผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลในภาพรวมของหน่วยงานซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการโดยจัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ และได้กรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (RDI SRRU) จำนวน ๖ กรอบ คือ ๑) เกษตร อาหาร และสมุนไพร ๒) เศรษฐกิจฐานรากและการค้าชายแดน ๓) สังคมสูงวัยและสุขภาพ ๔) ศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว ๕) ยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาและนวัตกรรม ๖) การพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่น และเสนอร่างประกาศการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแนวการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้รับทุน

๑. ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

๒. ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยตามสัญญาแล้ว ณ วันที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ทั้งโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน และจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

/๓.ไม่เป็น...

๓. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาไปศึกษาต่อทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา หรืออยู่ระหว่างการลาไปฝึกอบรมที่มีระยะเวลาต่อเนื่องเกิน ๖ เดือน หรือลาประเภทอื่น ที่มีระยะเวลาต่อเนื่องเกิน ๖ เดือน

๔. ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนอื่นในชื่อเรื่องเดียวกัน หรือในประเด็นเดียวกัน

๕. กรณีเป็นพนักงานที่มีอายุสัญญาจ้างไม่ครบ ๑ ปี หรือเป็นนักวิจัยที่กำหนดเกษียณอายุราชการในปีที่ได้รับทุน จะต้องมีส่วนร่วมวิจัยอย่างน้อย ๑ คน และเป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามคุณสมบัติข้อที่ ๑ และมีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า ๓ ปี

วิธีการ ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

๑. อาจารย์/นักวิจัย ติดต่อผู้ประสานแผนงาน ตามกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ดังนี้

๑.๑ เกษตร อาหาร และสมุนไพร ผู้ประสานแผนงาน ผศ.นิภาศักดิ์ คงงาม, ผศ.สยามระโส และนางสาววิไลวรรณ งามผลาด

๑.๒ เศรษฐกิจฐานรากและการค้าชายแดน ผู้ประสานแผนงาน ผศ.นวรรตน์ นิธิชัยอนันต์, ผศ.ศรัญญา นาเหนือ อ.อุษา กลมพันธ์

๑.๓ สังคมสูงวัยและสุขภาพ ผู้ประสานแผนงาน อ.สุรเดช โพธิกุล, อ.พลพีร์ แสงสุวอ, อ.เสนห์ ศรีงาม, อ.จิรยุทธ โสมขันเงิน, ผศ.วสันชัย กากแก้ว, อ.จักรพงษ์ วารี และ อ.กฤษณณัฐ ทนุนชู

๑.๔ ศิลปวัฒนธรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว ผู้ประสานแผนงาน อ.หทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล, อ.ฐานิตา สิทธิเสื่อ, ผศ.อัศวิน นาดี, ผศ.พรรณราย คำโสภาก, ผศ. พีรวัส อินทวิ

๑.๕ ยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาและนวัตกรรม ผู้ประสานแผนงาน อ.สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม, รศ.กฤษณ์ ปิ่นทอง, ผศ.ศรัญญา นาเหนือ, อ.พิชชาภรณ์ เมืองงาม

๑.๖ การพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมและการจัดการความรู้ชุมชนท้องถิ่น ผู้ประสานแผนงาน ผศ.ศุภชัย แก้วจันทร์

พร้อมยื่นแบบฟอร์มแผนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน (จัดทำเป็นแผนงาน ๓-๕ ปี) และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) และข้อมูลการแตกรายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา และจัดทำบันทึกข้อความ เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อขอเสนอรับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ ชุด ภายในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยปิดรับเอกสารเวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. เมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัย ตามกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และคณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณา งบประมาณแล้ว ให้อาจารย์/นักวิจัย กรอกลงระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วพิมพ์เอกสารออกจากระบบ (NRIIS) จำนวน ๓ ชุด จัดส่งผู้ประสานแผนงาน จัดทำบันทึกผ่านคณบดีสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ โดยปิดรับเอกสารเวลา ๑๖.๓๐ น.

การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับทุน

ผู้เสนอข้อเสนอโครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการวิจัย ตามกรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์...

สุรินทร์ ต้องแสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน จัดทำเป็นแผนงาน ๓-๕ ปี มีโครงการย่อย ภายใต้โครงการวิจัย โดยเสนอของบประมาณในโครงการย่อยไม่เกินโครงการละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นหมวด เช่น หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยไม่มีค่าตอบแทนนักวิจัย

การแจ้งผลการพิจารณา

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกาศผลการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ภายหลังจากได้รับการพิจารณาแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตามคำรับรอนำส่งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ และได้รับการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) แล้ว

ทั้งนี้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา รักษาการให้เป็นไปตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติ ตามประกาศนี้ หรือกรณีต้องวินิจฉัยตีความให้คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์)
ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

กรอบการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



กระทรวงศึกษาธิการ
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

